



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลฯ เพื่อโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (กรณีต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน)

ด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ จะดำเนินการประเมินบุคคล เพื่อโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (กรณีต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน) จึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินบุคคลฯ ดังนี้

ก. ตำแหน่งว่างที่ดำเนินการประเมินบุคคลฯ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๔๕ หอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช

ข. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ

นางสุนีย์ จุลนวล ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เทศบาลตำบลท่าจิว จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค. กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลฯ

วัน/เวลา/สถานที่	การประเมินบุคคลฯ
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
- รายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ชั้น ๘ ห้องประชุม ๑ กรมศิลปากร	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- เข้ารับการประเมินบุคคลฯ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ชั้น ๘ ห้องประชุม ๑ กรมศิลปากร	ประเมินบุคคลตามองค์ประกอบ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) (๑) ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติทางวินัย และผลการปฏิบัติราชการ (๒๐ คะแนน) (๒) ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (๔๐ คะแนน) (๓) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (๔๐ คะแนน)

ง. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลฯ

ให้ผู้ขอเข้ารับการประเมินบุคคลฯ เพื่อโอน รายงานตัวเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ กำหนด ทั้งนี้ หากไม่มีรายงานตัว ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินบุคคลฯ หรือหากรายงานตัวเข้ารับการประเมินบุคคลฯ หลังจากเวลาที่คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ กำหนดไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินบุคคลฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

วณิ

(นางสาววณิ เมษรัตน์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นพป

(นายพนมบุตร จันทรโชติ)

อธิบดีกรมศิลปากร

ประธานกรรมการประเมินบุคคลฯ